



คุณโกวิท วัฒนธรรม กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด กล่าวว่าการได้รับรางวัล 'ฉลากลดโลกร้อน' สีทอง ถือเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จขององค์กรในการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการจัดจำหน่ายสู่ผู้บริโภค อีกทั้งรางวัลนี้ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับแบรนด์นี้ ซึ่งในการรุกเข้าสู่ตลาดอาเซียนในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ น้ำมันปาล์มตรา "ผึ้ง" ไม่เพียงผลิตจากผลปาล์มสดใหม่ที่ผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์ สะอาด และคงคุณค่าจากธรรมชาติไว้ได้สูงสุด แต่ยังผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพและชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง จึงช่วยลดการใช้น้ำมันเตาซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซมีเทนและก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน

ในฐานะผู้บริโภค การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี 'ฉลากลดโลกร้อน' สีทอง ไม่เพียงเป็นทางเลือกในการแสดงพลังลดโลกร้อน แต่ยังเป็นทางเลือกที่แสดงจุดยืนที่ต้องการผลักดันให้



ผู้ผลิตหันมาใส่ใจลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกระบวนการผลิตมากขึ้นด้วย ดังนั้น เพื่อรักษาภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโลกอย่างยั่งยืน อย่าลืมมองหา 'ฉลากลดโลกร้อน' สีทองในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไป



**คาร์บอนฟุตพริ้นท์คืออะไร**  
ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หมายถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดอายุขัย ตั้งแต่เริ่มจัดหาวัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต การใช้งาน ไปจนถึงเมื่อถูกกำจัดเป็นขยะ



**ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์บอกอะไร**  
'ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์' หรือ 'ฉลากลดโลกร้อน' สีทอง แสดงให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านกระบวนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการเปรียบเทียบกับค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในปีปัจจุบันกับปีฐาน (ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี) หรือกับเกณฑ์เปรียบเทียบของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งกำหนดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

## รวมพลังลดโลกร้อนกับน้ำมันปาล์มตรา "ผึ้ง"

เมื่อเร็วๆ นี้ น้ำมันปาล์มตรา "ผึ้ง" โดยบริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด ได้รับรางวัล 'ฉลากลดโลกร้อน' สีทอง (ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์) ประจำปี 2558 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มปาล์มธรรมชาติในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์แรกในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มที่ได้รับรางวัลนี้ อีกทั้งน้ำมันปาล์มผึ้งขนาดบรรจุขวด 1 ลิตรยังมีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำเพียง 829 กรัม

